

Dịch vụ Giới thiệu Dành cho Nam giới (Men's Referral Service) – 1300 766 491

Hoạt động từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối,
thứ Hai đến thứ Sáu, và từ 9 giờ sáng
đến 5 giờ chiều thứ Bảy đến Chủ Nhật.
Muốn biết thêm thông tin về Dịch
vụ Giới thiệu Dành cho Nam giới
(Men's Referral Service), truy cập
www.ntv.org.au

Nếu lo lắng về sự an toàn trước mắt
của mình hoặc của người khác, xin
quý vị bấm Ba Số Không (000) để gọi
dịch vụ khẩn cấp.

Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị
truy cập

www.respectvictoria.vic.gov.au

RESPECT **CALL**
OLDER PEOPLE **IT OUT**



VIETNAMESE

Ngược
đãi người
cao niên
là gì?





Ngược đãi người cao niên là hình thức bạo hành gia đình và điều này không thể chấp nhận được.

Các hình thức ngược đãi người cao niên

Ngược đãi người cao niên là bất kỳ hành vi nào xảy ra trong mối quan hệ có sự kỳ vọng về lòng tin, khiến người cao niên bị tổn hại. Thông thường, thủ

phạm là người trong gia đình, chẳng hạn như chồng, vợ, con gái, con trai, cháu trai, cháu gái hoặc người thân.

Vấn đề này có thể là về mặt thể chất, tình dục, tài chính, tâm lý, xã hội và/hoặc bỏ bê.

Phải làm gì nếu nghi ngờ có người cao niên đang bị ngược đãi hoặc bản thân quý vị đang bị ngược đãi trong cương vị người cao niên

Mọi người đều có quyền được an toàn. Ngược đãi người cao niên là hình thức bạo hành gia đình và điều này không thể chấp nhận được.

Nếu quý vị hoặc ai đó quý vị biết đang bị bất kỳ hình thức ngược đãi người cao niên, quý vị có thể thảo luận mối lo ngại của mình với bạn bè hoặc người trong gia đình đáng tin cậy, bác sĩ hay một trong các dịch vụ chuyên môn dưới đây.

Muốn biết thêm thông tin và tư vấn, xin liên lạc với:

Quyền Người cao niên Victoria (Seniors Rights Victoria) – 1300 368 821

Hoạt động từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu.

Muốn biết thêm thông tin về Quyền Người cao niên Victoria (Seniors Rights Victoria), truy cập www.seniorsrights.org.au

1800 RESPECT – 1800 737 732

Hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Muốn biết thêm thông tin về 1800 RESPECT, truy cập www.1800respect.org.au